
sþ. 586. Fyrirspurn [200. mál]
til sjávarútvegsmálaráðherra um starf vélbátanefndar.

Frá Sigfúsi J. Johnsen.

Hvað líður starfi vélbátanefndar, og hvenær er að vænta álits hennar?


